
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

TOPICS TODAY: นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ด BOI/ลุ้นรายงานตัวเลขส่งออก  พ.ย./กยท.
แถลงสถานการณ์ยาง 

ภารกิจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)วันนี้ช่วงเช้า
เข้าปฏิบัติงานที่ท าเนียบรัฐบาลตามปกติ 

และในช่วงบ่ายนายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (บอร์ดบีโอไอ) และภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมเจะมีแถลงผลการประชุม ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล 

- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลง คุณธรรม ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคาร 9 ส านักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

- พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ:สวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2559 ณ ห้องประชุมด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

และในช่วงบ่ายจะเป็นประธานพิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง 

โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่เทคนิคโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ  เตรียมงานพิธีปักหมุดก่อสร้างพระ
เมรุมาศ 9 จุด โดยพล.อ.ธนะศักดิ์  จะปักหมุดด้วยไม้ทองหลาง ส่วนอีก 8 จุด จะเป็นตัวแทนบุคคลส าคัญร่วม
ปักหมุดด้วยไม้พะยูง 

- ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  ก าหนดแถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยประจ าเดือน โดยตลาดคาดว่ามูลค่าการส่งออกไทยเดือน พ.ย. น่าจะพลิกเป็นบวกได้ 

- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แถลงข่าว สถานการณ์การค้าการส่งออกยางปี 60, แนวทางการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางท่ีประสบน้้าท่วมภาคใต้ และโครงการยางประชารัฐ ณ  การยางแห่ง
ประเทศไทย 



- ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ด าเนินการ จัดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2559 
ประเภทเพชรพลอย อัญมณี เครื่องประดับ ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ และทรัพย์สินอื่น รวม 111 รายการ 

- แกนน้ายาง 16 จังหวัด เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองให้ไต่สวนฉุกเฉินสั่งให้การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ชะลอการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน ออกไปอีก 3 เดือน เพราะหลังจากที่  กยท.ประกาศเปิดให้
เอกชนมาประมูลยางในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ส่งผลให้ราคายางตกอย่างต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะมีการประชุมในวันนี้เพ่ือพิจารณาวาระการ
ออก(ร่าง) ประกาศ กสทช.  เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต  ผู้ผลิตรายการและผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  พ.ศ. ...  เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในองค์กรรูปแบบต่างๆ  เพ่ือท าหน้าที่จัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทาง
จริยธรรม พร้อมทั้งด าเนินการเยียวแก่ผู้เสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ  หรือละเมิดเสรีภาพ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว  หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลตาม พ.ร.บ.  การประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  เปิดชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสารประจ าทาง จ านวน 3,000 คัน ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 5 ขสมก. 

- พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  เตรียมประชุมการปฏิบัติด้านการจราจรเพื่อรับมือ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธาน  เปิดกิจกรรม Big Cleaning 
กรุงเทพฯ เมืองสะอาด โดยกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 

 

 

 

 



 

สยยท.เตรียมขอศาลคุ้มครองฉุกเฉิน กยท.ชะลอขายยางในสต็อก 
 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่ง

ประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) จะเดินทางไปที่ศาลปกครอง เพื่อ

ขอคุ้มครองฉุกเฉินให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

ชะลอการขายยางพาราในสต็อก จ านวน 3.1 แสนตัน ออกไปอีก 3 เดือน เนื่องจาก

กระทบต่อราคายางพาราในตลาดที่ราคาก าลังสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คลังหาทางเพิ่มเบี้ยคนชรา/ตร.ประชุมจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม ่

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าในปีหน้า รัฐบาลมีแผนท่ีจะเพิ่มเงินให้ผู้สูงอายุท่ีมา
ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ โดยจะขอให้ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เพียงพอหรือมีฐานะดีอยู่แล้วสละสิทธ์ิรับ
เงิน เพื่อน าเงินก้อนนั้นมาให้กับผู้สูงอายุท่ียากจนจริงๆ และมีจ านวนเพียงพอที่จะด ารงชีพได้ โดยเบี้ยคนชราปัจจุบันได้อยู่คน
ละ 600-900 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงการส่งออกไทยเดือน พ.ย. 2559 ต้องจับตาตัวเลขการส่งออกจะติดลบ
ต่อหรือไม่ และหากมีมูลค่าไม่ถึง 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โอกาสที่การส่งออกในปี 2559 จะขยายตัวติดลบมีสูง 

ในสัปดาห์นี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะหารือกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) พร้อมท้ังหารือเพื่อลดงานซ้ าซ้อนท่ีเป็นอยู่และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปี
หน้าบสย.มีแผนด าเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ขยายฐานเอสเอ็มอีทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนมากท่ีสุด โดยตั้งเป้าค้ าประกันสินเช่ือ 86,000 ล้านบาท เพิ่มจ านวนลูกค้าใหม่ 54,000 ราย และตั้งเป้าอนุมัติค้ า
ประกันสินเชื่อใหม่จ านวน 73,000 ล้านบาท สนับสนุนความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจ านวน 8,000 ราย และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล จะประชุมการปฏิบัติด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 กับ
ข้าราชการต ารวจสายงานจราจรในสังกัด บช.น. 

พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รรท.ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ภ.จว.ในเส้นทางหลัก, รอง ผบก.ที่
รับผิดชอบงานจราจร, หน.งานจราจร พร้อมด้วยภาคเครือข่าย 31 หน่วยงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การแก้ไขป้องกัน
อุบัติเหตุ อ านวยความสะดวกในด้านการจราจร โดยเฉพาะเส้นทางหลักท่ีประชาชนใช้เดินทางกลับภูมิล าเนา ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ช้ัน 3 ต ารวจภูธรภาค1 ถ.วิภาวดีรังสิต 



ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าว เรื่อง การ
รณรงค์และไม่บรรทุกน้ าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ท่ีโรงแรมโนโวเทล บางนา ถ.ศรีนครินทร ์

กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Big Cleaning กรุงเทพฯ 
เมืองสะอาด โดยกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day และคืนทางเท้าริม
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ท่ีบริเวณสถานี MRT สุทธิสาร 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุม "เจาะจง 
(Focus group) และน าเสนอแนวคิดเรื่องการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินคดีพิเศษ" โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้
บัญชาการส านักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น าเสนอการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินคดีพิเศษ กรณี 
ปัญหาชุมชนชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาพิพากษาให้มีค าสั่งยกฟ้อง 

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จะเข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีผลกระทบจากการที่
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้าง
ก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559 ซึ่งเห็นว่าการออกประกาศดังกล่าวไม่ตรงตามข้อเท็จจริง 
และไม่เข้าใจพื้นฐานการด าเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน อีกทั้งยังเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้บริโภคในการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 

ที่ศาลปกครอง นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย 
(สยยท.) และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ยื่นฟ้องฉุกเฉินการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต่อศาล
ปกครอง กรณีชะลอการขายยางชั่วคราวในสต๊อก 3 แสน 1 หมื่นตัน โดยขอให้ขยายเวลาขายนับจากนี้ไปอีก 3 เดือน 
เพ่ือไม่ให้ยางราคาตกต่้าในช่วงที่เกษตรกรเปิดกรีดยางอยู่ในขณะนี้ 

 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเพชรพลอย อัญมณี เครื่องประดับ 
ทองค าแท่ง ทองรูปพรรณ และทรัพย์สินอ่ืน จ านวน 111 รายการ ราคาเริ่มต้นมูลค่ารวม 6,091,330 บาท 

มูลนิธิผู้หญิง  จัดเสวนา "การรักษาสถาบันครอบครัว กับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรง" วิทยากรโดย 
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ศิริพร สะโครบาเนค 
มูลนิธิผู้หญิง, อ.ปิ่นหทัย หนูนวล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และสุเพ็ญศรี พ่ึงโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความ
เสมอภาคทางสังคม ท่ีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

 

 

 



 

เกาะติดข่าว วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. 

 

(16.30) นางศิริพร ปาณิกบุตร ผู้อ านวยกองประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)เผยกับคลื่นข่าว 100.5 ถึงความคืบหน้าในการสร้างอาคาร
นิทรรศการ"เย็นศิระเพราะพระบริบาล"เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชว่า มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ร้อยละ 80-90 ทั้งโครงสร้างภายในและการปรับสภาพพ้ืนที่ภายนอกอาคาร 
รวมถึงเนื้อหา ซึ่งทุกฝ่ายต่างเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธ.ค.59 ก่อนจะมีพิธีเปิดเพื่อให้
ประชาชน เข้าชมภายในวันที่ 30 ธ.ค.59 
ขณะที่บรรยากาศท่ีท้องสนามหลวงยังคงมีประชาชนรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอยู่จ านวนมากอย่าง
ไม่ย่อท้อ แม้สภาพอากาศในวันนี้จะค่อนข้างร้อนอบอ้าวก็ตาม 
 

(16.30) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผย จะประชุมร่วมกันกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ด าเนินการในคดีเครือข่ายปล่อยกู้นอกระบบรายใหญ่ของนายวิชัย ปั้นเงิน ซึ่งมีจ านวน
ลูกหนี้เบื้องต้นกว่า 170,000 ราย คาดอาจต้องมีการแยกส านวนตามจ านวนลูกหนี้เป็นรายบุคคล และแบ่งการ
สอบสวนออกเป็นรายจังหวัด ส่วนกรณีท่ีนายวิชัยติดต่อจะขอเข้ามอบตัว ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
จะให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือไม่ 
 
(16.30) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศ
ไทย (สยยท.)เผย วันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) จะเดินทางไปที่ศาลปกครอง เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขายยางพาราในสต็อก 3.1 แสนตัน 
ออกไปอีก 3 เดือน เนื่องจากกระทบต่อราคายางพาราในตลาดที่ราคาก้าลังสูงข้ึน 
 
 



(16.30) นายวรเนติ หล้าพระบาง กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
จ ากัด เผย บอร์ดการบินไทย เห็นชอบให้สายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกท าการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
และใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นฐานการบินเพียงแห่งเดียว มีผลตั้งแต่ 16 มกราคม 2560 เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวและการเปิดตลาดการบินใหม่ๆ ในต่างประเทศ เน้นอินเดีย จีน อาเซียน 
 
(16.30) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้ง จะมีการยกชิ้นส่วน สถานีรถไฟฟ้า บริเวณ
ปากซอยพหลโยธิน 69/7 ถึง ตลาดยิ่งเจริญในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ 
– คูคตสัญญาที่ 1 จึงต้องปิดการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่ง
ขาเข้า เป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ท าให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่ง
ละ 1 ช่องทาง ในวันที่ 27 - 29 ธ.ค. นี้ และวันที่ 3 -31ม.ค.60 เวลา 22.00 – 05.00 น. 
 
///อาเซียน/// 
(16.30) เจ้าหน้าที่ภัยพิบัติของฟิลิปปินส์ออกค าเตือนเกี่ยวกับน้ าท่วม ในหลายพื้นท่ีของฟิลิปปินส์ เนื่องจาก
พายุไต้ฝุ่นนกเตนพัดเข้าพ้ืนที่ ทางชายฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ ในวันนี้ ขณะที่มีการพร่องน้ าจากเข่ือนเก็บ
น้ าอย่างน้อย 3 แห่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณน้ าฝน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นนกเตน 
จะท าให้เกิดฝนตกในระดับปานกลาง  
 
(16.30) ทางการเมืองซูโจว ซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เตรียมสั่งระงับการค้าขายสัตว์ปีกมี
ชีวิตภายในเมือง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน หลังจากเกิดการติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดนก ในมณฑลอานฮุย และนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเจียงซู ซึ่งในส่วนของมณฑลอานฮุย มี
ผู้เสียชีวิต 2 ราย จากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในช่วงฤดูหนาวปีนี้  
 
(16.30) รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเรียกร้องให้ฝ่ายการรถไฟภายในประเทศ เร่งปรับปรุงแก้ไขโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ที่เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 13 และบรรทุกสินค้าเพ่ิมข้ึนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 14 ในปี 2563 ตามเป้าหมายของรัฐบาล 
 
(16.30) ชาวออสเตรเลียและนักท่องเที่ยว ร่วมฉลองคริสต์มาสริมชายหาดด้วยการว่ายน้ าและอาบแดด ซึ่งการ
เฉลิมฉลองกลางแจ้งเช่นนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศในโลกที่
มีเทศกาลคริสต์มาสในฤดูร้อน จากการอยู่ในซีกโลกใต้ ท าให้ฤดูกาลสลับกับประเทศในซีกโลกเหนืออย่างยุโรป
และสหรัฐฯ 

 



 

 

 

วันนี้ ( 25 ธ.ค.) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่ง
ประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) เวลา 09.00 น. ตนพร้อมด้วยนายทศพล ขวัญรอด 
ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ ามัน 16 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งตัวแทนกลุ่ม
เกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ จะเดินทางไปยื่นฟ้องให้ศาลปกครองออกค าสั่งระงับให้ การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ชะลอการขายยางในสต็อก 3.1 แสนตันออกไปอีก 3 เดือน หากศาลปกครองรับฟ้อง ก็ท าให้อายัดยาง
ในสต็อกไว้ได้ ต่อจากนั้นจะเดินทางไปพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ให้
ยับยั้งการระบายยางครั้งนี้ทันที เพราะหลังจากท่ีกยท.ประกาศเปิดให้เอกชนมาประมูลยางวันที่ 28ธ.ค.นี้ส่งผล
ให้ราคายางตกติดต่อกัน 2 วัน 

 
นายอุทัย กล่าวต่อว่า ศาลปกครองสามารถระงับการประมูลได้ โดยด าเนินการไต่ฉุกเฉิน จากนั้นสวนสามารถ
สั่งระงับได้ทันที เพราะในช่วงนี้ชาวสวนยางกรีดยางขายได้กิโลกรัมละ70-80 บาท หลังจากเจอภาวะภัยแล้ง
หนัก มาฝนตกหนัก มาตอนนี้เจอน้ าท่วมอีก กรีดยางไม่ได้เลย เพิ่งมากรีดได้ต้นเดือน ธ.ค.ยังไม่ได้เงินใช้หนี้จาก
ที่กู้มากิน กู้เงินมาใช้ให้ลูกไปโรงเรียนในช่วงที่ราคายางอยู่ที่ 3 กิโลร้อยบาท แต่ปรากฏว่าทาง กยท. ก็จะมา
ระบายยางขายแข่งกับชาวบ้านอีก ดังนั้นอยากให้นายกรัฐมนตรีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสวนยาง ไม่
ให้กยท.ขายยางในโกดังในช่วง 3 เดือนนี้ โดยให้รอจนกว่าปิดกรีดต้นเดือน เม.ย.60 จึงระบายยางในสต็อก  

ผมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดบอรด์ กยท.ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน จึงมีมติอนุมัติให้ผู้ว่า กยท.ขาย

ยางครั้งนี้ เพราะในอดีตจะระบายช่วงปิดกรีดเท่านั้น เพ่ือไม่ให้กระทบตลาด รวมทั้งการประมูลขายตามสภาพ 

น่ากังวลว่ายางในโกดังจะถูกตีเป็นยางเสื่อมสภาพมากกว่ายางดี และจะท าให้รัฐเกิดความเสียหายมาก" นาย

อุทัย กล่าว 



   
ด้านนายเพิก เลิศวังพง ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกษตรกรสวนยางภาคใต้ กล่าวว่า เกษตรกรสวนยางขอ

คัดค้าน กยท.ระบายยางในสต็อกอย่างถึงท่ีสุด โดยศูนย์ข้อมูลฯ ท าหน้าที่กระจายข่าวให้กับเกษตรกรเป็นแสน

รายที่ไม่เห็นด้วยกับ กยท. เร่งระบายยางเข้าทางพ่อค้ามาประกาศขายช่วงยางก าลังขึ้นและพ่อค้าส่งออกไม่มี

ยางในมือเท่ากับ กยท.ระบายมาใส่มือพ่อค้า การขายยางครั้งนี้เกิดจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร

และสหกรณ์ ฟังค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีมาไม่ครบถ้วน โดยนายกรัฐมนตรีสั่งภาพรวมให้ระบายยางอย่าให้

กระทบชาวบ้านและหาวิธีแยบยล แต่ กยท.มาระบายในช่วงเกษตรกรก าลังกรีดยาง พอประกาศออกมาราคา

ยางตกลง 5 บาท 

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) เวลา11.00 น. ทางผู้ว่า กทย. จะเปิดแถลงข่าวกรณีมีความ

จ้าเป็นต้องเปิดประมูลสต็อกยาง 3.1 แสนตัน โดยเบื้องต้นจะใช้แนวทางค่อยๆ ทะยอยการขายไม่ให้

กระทบต่อราคาตลาด แม้ว่าที่ผ่านมามีผลกระทบราคายางตก 2 วันซ้อน ตอนนี้เริ่มราคานิ่งแล้ว และการ

ระบายยาง กยท.จะไม่ปล่อยไปปริมาณมาก หลังจากที่เปิดให้ผู้สนใจมาลงทะเบียนประมูลซื้อยาง ตอนนี้มี

เอกชน 28 ราย เป็นต่างชาติจากประเทศสิงค์โปร์ จีน 2-3 ราย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ชาวสวนยางยื่นศาลปกครองฟ้อง   กยท. จ้ีชะลอขายยางในสต๊อก หวั่นท้าราคาตลาดร่วง 

 
ปธ.สภาเครือข่ายยางฯ พร้อม ปธ.ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ ยื่นศาลปกครอง ฟ้องการยางแห่งประเทศไทย 

ขอออกค้าสั่งให้ กยท.ระงับหรือชะลอขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตันออกไปอีก 3 เดือน ไม่ให้กระทบต่อตลาด หว่ันท้า

ราคาตก ขอนายกฯ ช่วยทบทวนเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ เตรียมยื่นศูนย์ร้องทุกข์ฯ ขอเช็กเปิดประมูลยางในสต๊อก พบเร่ง

รีบ ไม่ให้รายย่อยเข้าร่วม 

วันน้ี (26 ธ.ค.) ที่ส านักงานศาลปกครอง นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมด้วยนายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม

น้ ามัน 16 จังหวัดภาคใต้ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสวนยาง ยื่น ฟ้องการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต่อศาลปกครอง โดย

ขอให้ศาลปกครองออกค าสั่งให้ กยท.ระงับหรือชะลอการขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตันออกไปอีก 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบกับราคายางพาราในตลาด ซึ่งจะท าให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน 

โดยนายอุทัยกล่าวว่า การที่ กยท.ระบายยางจากสต็อกจะเป็นการขายยางแข่งกับเกษตรกรชาวสวนยาง เพราะในช่วงเดือน 

ธ.ค.-ม.ค.นี้จะมีผลผลิตยางออกมาสู่ตลาดเดือนละ 5 แสนตัน หาก กยท.ระบายยาง 3.1 แสนตันออกมาสู่ตลาด จะท าให้มียาง

ในตลาดกว่า 1.3 ล้านตัน ซึ่งจะท าให้ราคายางลดลง ท้ังที่ในช่วงนี้เกษตรกรก าลังกรีดยางได้ขายได้ราคากิโลกรัมละ 70-80 

บาท หลังจากเจอภาวะภัยแล้งหนัก ฝนตกหนัก น้ าท่วม ท าให้กรีดยางไม่ได้ เพิ่งมากรีดได้ต้นเดือน ธ.ค.ดังนั้น กยท.ควรที่จะ

ชะลอการขายยางในสต๊อกออกไปอีก 3 เดือน เพราะจะเป็นฤดูปิดกรีดยาง การขายยางในสต๊อกขณะนั้นจะไม่เกิดผลกระทบ

ต่อเกษตรกร ไม่ให้กระทบตลาด เพราะในช่วงนั้นเกษตรกรไม่มียางอยู่ในมือแล้ว ท้ังนี้จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

ทบทวนเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรชาวสวนยางด้วย 

 

ด้านนายทศพลกล่าวว่า หลังจากนี้จะมีการยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ท าเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ตรวจสอบการเปิด

ประมูลยางในสต๊อกของ กยท.ด้วย เพราะมีลักษณะเร่งรีบด าเนินการ และไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมซึ่งอาจจะมีการ

ฮั้วราคาเกิดขึ้นในการประมูลดังกล่าว จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบ 

 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000128400&imageid=4368890


 

 

 

 



 

ชาวสวนยางฯ เตรียมยืน่ศาลปกครองให้กยท.ชะลอขายยางในสต็อก 3.1 แสนตันช่ัวคราว หลงั
ราคาร่วงหนัก 

นายอุทยั สอนหลกัทรัพย ์ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) และ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เตรียมยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุม้ครองฉุกเฉินใหก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขายยางพาราในสตอ็ก 3.1 แสนตนัในวนัท่ี 28 ธ.ค.น้ีออกไป
ชัว่คราว 3 เดือน เพ่ือไม่ใหร้าคายางตกต ่า เน่ืองจากตั้งแต ่กยท.ประกาศเปิดใหเ้อกชนมาประมูลยางในวนัท่ี 28 ธ.ค.น้ี ส่งผล
ใหร้าคายางตกอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ไดใ้หน้โยบาย
ระบายยางของรัฐอยา่งระมดัระวงั และด าเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและใหอ้งคก์รส่วนทอ้งถ่ินโดยมอบให้
คณะกรรมการ กยท.ก ากบัดูแลการระบายยาง 

"นายกฯ สัง่ไวล้ะเอียดแบบน้ี แต่กยท.หยบิเอานโยบายนายกฯมาใชไ้ม่ครบ เอามาแค่คร่ึงเดียว คือระบายยาง แต่ไม่ได้
ค  านึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ระบายยางโดยไม่ไดคิ้ดถึงขอ้สงัเกตและไม่ไดคิ้ดวา่เป็นเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งไม่มี
การมาหารือ สยยท.ขนาดตนท าหนงัสือคดัคา้นการขายยาง 3.1 แสนตนัเม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.ไปยงับอร์ด กยท. ซ่ึง กยท.รับ
หนงัสือไปแลว้บอกวา่เป็นสิทธ์ิท่ีทางนั้นจะฟ้อง แต่ไม่ไดช้ะลอการระบายยางแต่อยา่งใด 

ดว้ยเหตุน้ีผมจึงตอ้งออกมาร้องเรียนดีกวา่เดินขบวนหรือปิดท าเนียบฯ...ปี 57 ผมเคยฟ้องรัฐมนตรียคุล ล้ิมแหลมทอง ฟ้อง
รมช.ณฐัวฒิุ ใสยเก้ือท่ีเก็บไว ้2.1 แสนตนัเลือดหยดุไหล แต่คราวน้ียางอยูใ่นสตอ็กเยอะเหลือเกิน มีจากโครงการมูลภณัฑ์
กนัชนอีก 1 แสนตนัเป็น 3.1 แสนตนั"นายอุทยั กล่าวผา่นรายการโทรทศัน ์

นายอุทยั กล่าววา่ ในช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค. เกษตรกรก าลงัไดเ้งิน เคยขายราคายางกิโลกรัมละ 70-80 บาท เม่ือวนัท่ี 16 ธ.ค. 
กยท.มาประกาศวา่จะใหเ้อกชนมายืน่ประมูลขายยาง ระบายยางในวนัท่ี 28 ธ.ค.น้ี ซ้ือซอง ตรวจสตอ็ก 23-24 ธ.ค.ท าให้
ราคายางกอ้นถว้ยตกลงมาเกือบ 4-7 บาท/กก. จึงตอ้งออกมาเรียกร้องขอให ้กยท.ชะลอการขายยางออกไปก่อน รอจนกวา่
เกษตรกรจะปิดกรีดยางในช่วงตน้เดือน เม.ย. จึงค่อยเปิดประมูลเพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัเกษตรกร 

ณ วนัท่ี 17 ธ.ค.ราคายางตลาดเซ่ียงไฮอ้ยูท่ี่ 20,580 หยวน/ตนั พอมาวนัท่ี 22 ธ.ค.ราคาลดลงมาเหลือ 18,350 หยวน/ตนั และ 
วนัน้ี ราคายางแผน่ดิบอยูท่ี่ 73.87 บาท/กก. ลดลง -0.04 บาท/กก.จากวนัท่ี 23 ธ.ค. ส่วนราคาเศษยาง 100% ราคาวนัน้ีอยูท่ี่ 
61.50 บาท/กก. ลดลง -0.50 บาท จากวนัท่ี 23 ธ.ค. และแนวโนม้ราคายงัมีโอกาสปรับตวัลดลงอยูเ่ร่ือยๆ หากยงัไม่มีการ
ชะลอระบายยาง 

 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/


 
สยยท.ยื่นศาลปค.ชะลอขายยางพารา3.1แสนตัน 

 

สยยท. ยื่นศาลปกครอง สั่ง กยท. ชะลอขายยางในสต๊อก 3.1 แสนตัน ออกไปอีก 3 เดือน  

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ 
สยยท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ สยยท. ทั่วประเทศ ได้เดินทางมายี่นหนังสือต่อศาลปกครองกลางกรุงเทพฯ 
เพ่ือฟ้องฉุกเฉินการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ที่ก าลังด าเนินการขายยาง 3.1 แสนตัน โดยไม่ฟังมติของ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 2 
กันยายนที่ผ่านมา โดยการเห็นชอบให้ กยท. ด าเนินการระบายยางในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการและให้รับข้อสังเกตของสภาเครือข่ายของ สยยท. ที่ขอให้ระบายยางในสต๊อกขายให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
 
ทั้งนี้ ทางด้าน กยท. จะเปิดประมูลยางในสต๊อกในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ สยยท. จึงจะขอให้ศาลปกครอง
ชะลอการขายออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกษตรปิดกรีดยางคือให้ขายในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
2560 เพื่อไม่ให้ราคายางตก สยยท. จึงจ้าเป็นต้องออกมาปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรตามกฎหมาย 
ซึ่งดีกว่าการเดินขบวนหรือปิดถนน 

 

 

 



 

กนย.ฟ้องศาลปกครองวันน้ีชะลอขายยาง 

แกนน ายาง 16 จงัหวดั เตรยีมฟ้องศาลปกครองไตส่วนฉุกเฉนิ ชะลอขายยางในสตอ๊กรฐั 3.1 แสน

ตนั ออกไปอกี 3 เดอืน หลงัท าราคาตก ดา้นผูว้า่กยท. เตรยีมแถลงผลงานปี 59 พรอ้มแผนการ

ชว่ยเหลอืชาวสวนยางภาคใต ้

 

นายอทุัย สอนหลักทรัพย ์ประธานสภาเครอืขา่ยยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแหง่ประเทศไทย บอกวา่ 

วันนี้( 26 ) แกนน ายาง 16 จังหวัด จะยืน่ตอ่ศาลปกครองใหไ้ตส่วนฉุกเฉนิสัง่ใหก้ารยางแหง่ประเทศไทย 

หรอื กยท. ชะลอการขายยางในสตอ๊ก 310,000 ตัน ออกไปอกี 3 เดอืน เพราะหลังจากที ่กยท.ประกาศเปิด

ใหเ้อกชนมาประมลูยางในวันที ่28 ธันวาคมนี ้สง่ผลใหร้าคายางตกอยา่งตอ่เนื่อง 

 

เนื่องจากชว่งนี้เกษตรกรขายยางไดท้ีก่โิลกรัมละ 70-80 บาท เมือ่ กยท.มา ระบายยาง แขง่กบัชาวบา้น ท า

ใหต้ัง้แตว่ันที ่16 ธันวาคมทีผ่า่นมา ราคายางตกลงมาเกอืบกโิลกรัมละ 5 บาท จงึตอ้งขอใหช้ะลอการขาย

ยางออกไปกอ่น รอจนกวา่เกษตรกรจะปิดกรดียางในชว่งตน้เดอืน เมษายน จงึคอ่ยเปิดประมลู เพือ่ไมใ่ห ้

กระทบกบัเกษตรกร 

 

ดา้นรายงานขา่วจาก กยท. ระบวุา่ การเปิดประมลูสตอ๊กยาง 310,000 ตัน จะคอ่ยๆ ทยอยขายออกเพือ่ไมใ่ห ้

กระทบตอ่ราคาตลาด แมว้า่ทีผ่า่นมา ราคายางตก แตห่ลังจากนัน้ก็เริม่นิง่แลว้ และมแีนวโนม้ราคายาง น่าจะ

ขึน้ไปถงึกโิลกรัมละ 100 บาท การระบายยาง จงึไดม้กีารวางแผนไมใ่หก้ระทบตอ่ตลาด โดยหากราคาลดลง

ไปมากจะหยดุระบายทันท ีและปัจจบุนัความตอ้งการใชย้างท่ัวโลกมปีีละ 12 ลา้นตัน สามารถผลติได ้11-12 

ลา้นตัน สว่นประเทศไทย คาดวา่ปี 2559 ผลติได ้4.5 ลา้นตัน 

 

 

สว่นความเคลือ่นไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ นายธธัีช สขุสะอาด ผูว้า่ กยท.เตรยีมแถลงผล

การด าเนนิงานในเดอืนธันวาคม 2559 พรอ้มประเมนิสถานการณ์การคา้-การสง่ออกยางพาราปี 2560 แนว

ทางการชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยางทีป่ระสบปัญหาอทุกภัยในพืน้ทีภ่าคใตแ้ละการจัดสวัสดกิารเพือ่

เกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ.การยาง มาตรา 49 (5) โครงการยางลอ้ประชารัฐ  

 

รวมถงึกจิกรรมสง่ความสขุใหเ้กษตรกรชาวสวนยางและประชาชน ภายใตน้โยบายลดอตัราดอกเบีย้กูย้มื

หมนุเวยีน เพือ่ชว่ยเหลอืผูรั้บการสงเคราะหก์วา่ 1,700 รายทั่วประเทศ และโครงการ กยท. สง่ความสขุ 1 

โพสต ์1 ผลติภัณฑปั์น้ยิม้ เพือ่มอบเป็นของขวัญใหแ้กเ่กษตรกรและประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

สยยท.ยื่นฟ้องศาลปกครองชะลอระบายยางในสต็อกออกไป 3 เดือน 

 
ตัวเเทนเครือข่ายชาวสวนยางพารายื่นฟ้องศาลปกครองกลางให้การยางแห่งประเทศไทยชะลอขายยาง 

310,000 ตันออกไปอีก 3 เดือน เนื่องจากผลผลิตเกษตรกรทยอยออกสู่ตลาดจ านวนมาก ส่งผลให้ราคายาง

ปรับตัวลดลงกิโลกรัมละ 6-7 บาท  

วันนี้ (26 ธ.ค.2559) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมตัวแทนชาวสวนยาง ยื่นฟ้องฉุกเฉินต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาล
คุ้มครองชั่วคราวให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขายยางในสต๊อก 310,000 ตันออกไปอีก 3 
เดือน หรือจนถึงฤดูปิดกรีด เนื่องจากเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากเฉลี่ย
เดือนละ 5 แสนตัน หาก กยท. มีการระบายยางล็อตแรก 9 หมื่นตัน ออกมาในช่วงนี้จะยิ่งส่งผลให้ราคายาง
ปรับตัวลดลง 

สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางแผ่นดิบที่ตลาดกลางท้องถิ่น ปรับตัวลดลงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6-7 บาท ส่วนตลาด
กลางลดลง อยู่ที่กิโลกรัม 3-4 บาท ท าให้ราคายางแผ่นดิบขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 73-74 บาท ลดลงจากวันที่ 
16 ธันวาคม ที่กิโลกรัมละ 77.25 บาท ขณะที่ราคายางตลาดล่วงหน้าที่เซี่ยงไฮ้ปรับตัวลดลงเช่นกัน จากวันที่ 
17 ธันวาคม ที่ตันละ 20,580 หยวน เหลือ 18,350 หยวน 

นายอุทัย ยังระบุว่า ก่อนหน้านี้ การประชุมคณะกรรมนโยบายธรรมชาติ (กยน.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน เห็นชอบให้ กยท.ด าเนินการระบายยางในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และรับ
ข้อสังเกตของ สยยท.ที่ขอให้ระบายยางในสต๊อกขายให้องค์กรส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ ประกอบการพิจารณา
และได้ก าชับให้ระบายยางในสต็อกในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบเสถียรภาพราคายาง หากศาลชะลอ
การขายออกไป 3 เดือน เกษตรกรปิดหน้ายาง แต่ กยท. ต้องเสียค่าเช่าโกดังและค่าประกัน เฉลี่ยวันละ 1 ล้าน
บาท แต่เกษตรกรจะมีรายได้วันละ 80 ล้านบาท ดังนั้น กยท.จึงต้องพิจารณาผลได้ผลเสียให้รอบคอบ 



นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ ามันแห่งประเทศไทย ตั้ง
ข้อสังเกตถึงการประมูลยางครั้งนี้ว่าเงื่อนไขการประมูลอาจเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ และเกิด
ความไม่โปร่งใส เนื่องจากระยะเวลาเร่งรีบและกระชั้นชิด และเห็นว่ายางในสต็อกไม่ควรน าออกมาระบาย แต่
ควรให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานรัฐ เช่น การท าถนน และในวันพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือ
ร้องเรียนต่อ กพร.และช่วงบ่ายไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมวางพวงหรีดแสดง
ความไม่เห็นด้วยต่อการกระท าของ กยท. 

ส าหรับราคายางพาราที่ตลาดกลางยางพาราสงขลา ล่าสุดเช้าวันนี้ ยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 73.87 บาท ลดลงจากวัน
ก่อนหน้า 4 สตางค์ ยางเเผ่นดิบรมควันชั้น 3 ราคา 76.25 บาท บวกมาจากวันก่อนหน้า 14 สตางค์ น้ ายางสด 
ณ โรงงาน ราคาอยู่ที่ 67.50 บาท บวกข้ึนมา 50 สตางค์ เเละเศษยาง 100% ณ โรงงาน 61.50 บาท ลดลง
จากวันก่อนหน้า 50 สตางค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


